

Số: 05/BC-HĐND

HBông, ngày 21 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

**Kết quả giám sát việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ Bảy, HĐND xã khóa XIII và các kỳ họp trước của HĐND xã chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm**

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân xã HBông – Kỳ họp thứ Tám.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND;

Căn cứ Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 13/02/2023 của Thường trực HĐND xã về ban hành Chương trình công tác của Thường trực HĐND xã năm 2023. Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 11/9/2023 của Thường trực HĐND xã về việc giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQVN xã, các ban HĐND, đại biểu HĐND xã và cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ Bảy, HĐND xã khóa XIII và các kỳ họp trước của HĐND xã chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Sáng ngày 20/12/2023, tại phòng họp trực tuyến – UBND xã, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã đã tổ chức buổi giám sát trực tiếp với UBND xã về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị theo kế hoạch đã đề ra. Trên cơ sở xem xét báo cáo số 220/BC-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban Nhân dân xã về báo cáo kết quả việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến các Kỳ họp; ý kiến thảo luận tại buổi giám sát, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả như sau:

### **I. KIẾN NGHỊ ĐÃ GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ BẢY VÀ CÁC KỲ HỌP TRƯỚC – HĐND XÃ KHÓA XIII**

Tại kỳ họp thứ bảy và các kỳ họp trước HĐND khóa XIII, Thường trực HĐND xã đã tổng hợp gửi đến UBND xã để xem xét, giải quyết 60 ý kiến, kiến nghị của cử tri<sup>1</sup> (2 ý kiến chưa giải quyết). Tại thời điểm giám sát, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đạt được kết quả như sau:

**1. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã: 60 ý kiến, kiến nghị.** Trong đó: Đã giải quyết xong: **58/60** ý kiến, kiến nghị, đạt 97% Đang giải quyết: **2/60** ý kiến, kiến nghị, chiếm 3,4%.

*Ý kiến về môi trường liên quan trại heo ông Trịnh Xuân Thường và 01 ý kiến về đất đai di chuyển nhà mồ làng Kte)* ý kiến đang được giải quyết, cụ thể từng lĩnh vực sau:

## **II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG**

Tổng cộng có 8 ý kiến liên quan về môi trường đã giải quyết xong 07 ý kiến dứt điểm còn 01 ý kiến đã về trang trại ông Trịnh Xuân Thường gây ô nhiễm cho các hộ sống xung quanh. UBND xã chỉ đạo Công chức Địa chính-Xây dựng tham mưu lập đoàn kiểm tra và đã báo cáo lên UBND huyện giải quyết theo đúng thẩm quyền, UBND huyện đã lập đoàn đến làm việc đã phát hiện sai phạm và đã có kết luận buổi làm việc đề nghị trang trại ông Trịnh Xuân Thường sửa chữa khắc phục, hiện nay tạm thời chưa gây ô nhiễm môi trường.

## **III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP-GIAO THÔNG.**

Tổng cộng có 13 ý kiến liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và giao thông, các ý kiến trên UBND xã đã cử cán bộ, Công chức chuyên môn đã giải quyết xong các ý kiến, UBND xã tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp tiếp tục sửa chữa nâng cấp các tuyến đường nội đồng để phương tiện vận chuyển nông sản cho nhân dân được thuận tiện.

## **IV. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ**

Tổng cộng có 15 ý kiến liên quan đến lĩnh vực An ninh, trật tự UBND xã đã chỉ đạo Công an xã trả lời kết quả đã giải quyết.

Nhưng vẫn còn tình trạng trộm cắp xảy ra trên địa bàn, mặc dù Công an xã đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh các loại tội phạm này, nguyên nhân do địa bàn xã có tuyến Quốc lộ 25 đi qua thuận tiện cho các đối tượng từ nơi khác đến địa bàn xã hoạt động và trên địa bàn xã các đối tượng trộm cắp là người ĐBDTTS còn nhỏ tuổi, khó xử lý dẫn đến tình trạng trộm cắp còn xảy ra. Biện pháp trong thời gian tới, UBND xã đã chỉ đạo Ban chỉ đạo Phòng chống tệ nạn của xã đã ra quân phát động phong trào đảm bảo An ninh, trật tự trong thời gian cao điểm tết Nguyên đán Giáp Thìn.

## **V. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, CÔNG TÁC NỘI CHÍNH**

Tổng cộng có 24 ý kiến, chủ yếu lĩnh vực tranh chấp đất đai, cấp QSDĐ mới và công tác hộ tịch, hiện nay đã giải quyết xong 23 ý kiến còn lại 01 chuyển nhà mồ làng Kte (Kte 2 cũ) chưa giải quyết xong, lý do chưa tìm được vị trí đất phù hợp.

Qua buổi giám sát, Thường trực HĐND nhận thấy UBND đã nghiêm túc tiếp thu, tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị của xã của tri. Trong thời gian tới, đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của chính quyền đối với cử tri, từ đó tạo niềm tin cho bà con cử tri cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

## **VI. ĐỐI VỚI KIẾN NGHỊ TẠI CÁC KỲ HỌP TRƯỚC CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM**

### **1. Đã giải quyết.**

Tại thời điểm giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND xã về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến các kỳ họp trước – HĐND xã khóa XIII vào ngày 28/12/2023. UBND xã đã xem xét, giải quyết dứt điểm được

58/60 ý kiến, kiến nghị, đạt 97% và 2/60 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết chiếm 3,4%.

## **2. Chưa giải quyết.**

Qua giám sát, 02 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết này vẫn chưa được giải quyết xong. Đoàn giám sát nhận thấy các kiến nghị của cử tri đang giải quyết chủ yếu về việc đầu tư xây dựng cơ bản về đường giao thông, điện,.. Trong thời gian tới đề nghị UBND xã tiếp tục quan tâm, nghiêm cứu, bố trí kinh phí phù hợp để giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Thường trực HĐND sẽ xã tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc của UBND xã giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó đề nghị UBND xã quan tâm, giải quyết sớm một số ý kiến, kiến nghị này cử tri đã kiến nghị nhiều lần, tuy nhiên đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Đề nghị UBND xã sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị này.

## **VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.**

### **1. Đánh giá chung.**

Nhìn chung, sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND xã đã nghiêm túc tiếp thu và tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Số kiến nghị của cử tri được tiếp thu và chỉ đạo giải quyết đạt 97%. Qua kết quả giám sát, xem xét nội dung báo cáo và kết quả làm việc trực tiếp cùng lãnh đạo UBND xã cùng các đơn vị có liên quan. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã đánh giá kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Hầu hết các ý kiến đang trong thời gian giải quyết là những ý kiến cần thời gian thực hiện do nguồn kinh phí chưa đảm bảo. Các ý kiến này đã được UBND xã tiếp thu, quan tâm kiểm tra, khảo sát và đưa vào kế hoạch thực hiện có dự kiến thời gian cụ thể. Qua kết quả này, có thể đánh giá được sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của UBND xã, các ngành và địa phương đối với những ý kiến, kiến nghị chính đáng của bà con cử tri. Trong thời gian tới, đề nghị UBND xã tiếp tục quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri đảm bảo thời gian đã đề ra.

### **2. Kiến nghị.**

Từ kết quả phân tích, đánh giá nêu trên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân xã như sau:

#### **a) Đối với UBND xã.**

- Đối với các kiến nghị đang được giải quyết, đề nghị UBND xã chỉ đạo các công chức chuyên môn, thời gian giải quyết cụ thể và gửi về Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã và các Tổ đại biểu HĐND xã để tiếp tục, theo dõi, giám sát theo quy định.

Riêng các kiến nghị mà Đoàn giám sát đã đề nghị UBND xã tập trung chỉ đạo giải quyết và gửi kết quả về Thường trực HĐND xã trước ngày **05/01/2024** để thông tin đến cử tri biết tại các buổi TXCT sau kỳ họp thứ Tám – HĐND khóa xã XIII.

- Đối với các kiến nghị đã được UBND xã tiếp thu và có dự kiến thời gian thực hiện. Đoàn giám sát đề nghị UBND xã tiếp tục chỉ đạo và theo dõi quá trình

triển khai thực hiện trong năm 2024 và những năm tiếp theo như thời gian dự kiến. Đảm bảo hoàn thành và giải quyết dứt điểm các nội dung cử tri đã kiến nghị.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện trách nhiệm vụ giải quyết các kiến nghị của cử tri; có giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

b) Đối với các Ban HĐND xã đại biểu HĐND xã.

- Tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm mà Đoàn giám sát Thường trực HĐND xã đã chỉ ra ở trên. Trong thời gian tới chủ động theo dõi, xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo kế hoạch của Thường trực HĐND xã.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi, rà soát, tổng hợp, phân loại ý kiến cử tri chính xác, đúng thẩm quyền; cập nhật thông tin kịp thời; không tổng hợp những nội dung đã giải quyết dứt điểm tại các Kỳ họp trước (*trừ các nội dung tiếp tục phát sinh sau giải quyết kiến nghị của cử tri*).

- Đề nghị các đại biểu HĐND xã tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

c) Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục quan tâm, phối hợp tốt trong công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi về Thường trực HĐND xã để chuyển đến UBND xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ Bảy – HĐND xã khóa XIII và các kỳ họp trước của HĐND xã chưa được giải quyết dứt điểm. Đoàn giám sát Thường trực HĐND xã trình kỳ họp thứ Tám, HĐND xã Khóa XIII xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT. Đảng ủy ( B/c);
- TT. HĐND xã;
- CT, Phó CT. UBND xã (P/h-T/h);
- BTT. UBMTTQ xã (P/h-T/h );
- Các vị đại biểu HĐND xã khóa XIII;
- Lưu: VP.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT  
TRƯỞNG ĐOÀN**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ  
Nguyễn Hữu Nguyên**